

## Hiện đã có ứng dụng quét mã QR vắc-xin ngừa COVID-19

Ngày 12 tháng 10 năm 2021

Ứng dụng xác minh do chính phủ hỗ trợ để kiểm tra bằng chứng chủng ngừa bằng mã QR hiện đã có để tải xuống.

Các doanh nghiệp và tổ chức có thể bắt đầu sử dụng ứng dụng Xác minh Hồ sơ Covid AB (AB Covid Records Verifier) miễn phí để nhanh chóng và dễ dàng xác nhận tình trạng chủng ngừa của khách hàng của họ. Ứng dụng Xác minh Hồ sơ Covid AB hiện đã có để tải xuống các thiết bị của [Apple](#) và [Android](#) thông qua các cửa hàng ứng dụng tương ứng.

Người dân Alberta có thể nhận hồ sơ vắc-xin được tăng cường thêm mã QR trực tuyến tại [alberta.ca/CovidRecords](https://alberta.ca/CovidRecords) mà không cần tạo tài khoản.

Khi mã QR hợp lệ được quét, dấu kiểm màu xanh lá cây sẽ xác minh bằng chứng chủng ngừa. Nó cũng sẽ hiển thị tên và ngày sinh của một người mà các doanh nghiệp được yêu cầu đối chiếu với thông tin nhận dạng khác. Ứng dụng này không lưu trữ bất kỳ thông tin cá nhân nào và sau khi tải xuống thì không bắt buộc phải kết nối internet mới hoạt động.

Mã QR chứa một chữ ký điện tử an toàn xác minh nó là do cơ quan Y tế Alberta (Alberta Health) cung cấp và chữ ký này cực kỳ khó giả mạo. Công nghệ tương tự được sử dụng cho các giao dịch an toàn trong hệ thống ngân hàng và các ngành nghề khác. Nếu một người không đáp ứng yêu cầu chủng ngừa được đặt ra trong Chương trình Miễn trừ Hạn chế (Restrictions Exemption Program) hoặc nếu mã QR bị giả mạo, hồ sơ sẽ hiển thị là không hợp lệ khi được quét.

Người dân Alberta có thể yêu cầu bản in bằng chứng chủng ngừa có mã QR từ văn phòng của cơ quan lưu trữ hồ sơ địa phương hoặc bằng cách gọi số 811, miễn phí. Các bằng chứng chủng ngừa dưới hình thức khác sẽ tiếp tục được chấp nhận cho đến ngày 15 tháng 11, bao gồm hồ sơ bằng giấy từ nhà cung cấp

### Thông tin liên quan

[Alberta.ca/CovidRecords](https://alberta.ca/CovidRecords)

[Alberta.ca/Vaccine](https://alberta.ca/Vaccine)

[Những hành động về y tế công cộng để ngừa COVID-19](#)

[Thông tin về COVID-19](#)

### Câu hỏi từ cơ quan truyền thông

Steve Buick

780-288-1735

Thư ký Báo chí Cấp cao, Y tế

vắc-xin hoặc ảnh chụp màn hình hoặc hồ sơ in từ [alberta.ca/CovidRecords](https://alberta.ca/CovidRecords) hoặc MyHealthRecords.

## Thông tin nhanh

- Các doanh nghiệp được yêu cầu kiểm tra một loại giấy tờ tùy thân (ID) hợp lệ khớp với hồ sơ vắc-xin cho người lớn từ 18 tuổi trở lên có bất kỳ loại bằng chứng tiêm chủng nào.
- Mã QR không nên được chia sẻ trên phương tiện truyền thông xã hội vì chúng hiển thị ngày sinh và họ tên, ngoài việc xác minh bằng chứng chủng ngừa, khi được quét. Mã QR không được kết nối với bất kỳ thông tin cá nhân hoặc thông tin sức khỏe nào khác.
- Việc tạo ra hoặc sử dụng hồ sơ chủng ngừa sai sự thật là hành vi vi phạm có thể bị truy tố và/hoặc bị phạt tiền lên đến \$100,000 nếu vi phạm lần đầu.
- Nếu có vấn đề khi quét mã QR từ điện thoại của quý vị, hãy phóng to mã và tăng độ sáng. Mã QR có thể không quét đúng cách nếu kích thước in bị giảm hoặc bản giấy bị nhăn. Không gấp một bản giấy ở vị trí ngang mã QR.
- Người dân Alberta, bao gồm cả trẻ em từ 12 tuổi trở lên, sẽ cần nhập tháng và năm tiêm/chích bất kỳ liều nào, Số Y tế Cá nhân của Alberta (Alberta Personal Health Number) và ngày sinh để truy cập bằng chứng chủng ngừa của họ bằng mã QR thông qua [alberta.ca/CovidRecords](https://alberta.ca/CovidRecords).
- Bất kỳ ai có thông tin bị thiếu hoặc không chính xác trong hồ sơ vắc-xin của mình hoặc gặp vấn đề khi truy cập hồ sơ đều có thể truy cập [alberta.ca/CovidRecordsHelp](https://alberta.ca/CovidRecordsHelp).
- Các doanh nghiệp gặp sự cố với ứng dụng có thể liên hệ với đường dây hỗ trợ theo số 1-888-527-1224 hoặc gửi email đến [covid19record@gov.ab.ca](mailto:covid19record@gov.ab.ca).